



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนเวทีสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 หน้า 18 มูลค่าข่าว 216,084.-



## “ฟอร์จูน” คือใคร?

ฮัลโหล ฮัลโหลวาว...ยังคงเปิดคลินิก

ประจำการคลายปัญหาให้ได้หมดแม้โควิด

จะระบาดหนักแต่ก็ยังส่งอีเมลมาทักทาย

“ที่รักก็รัก ช่วยเกา” กันได้ที่

googgigtr@gmail.com ได้

เลย! มาฉบับนี้เลยล่ะ ร้อนมาหา

ที่รักก็รักแบบค่วนๆ ละจ๋าาา

“สวัสดิ์ล่ะที่รักก็รัก หนูชื่อ

จิม โบนะคะ ชอบดูซีรีส์วายมากๆ

วันก่อนเจอข่าวในไทยรัฐที่ “พี่

มีน พีรวิษณุ” ถูกจุมพูนี่ก็รีดลั่น

เลยทำให้หนูอยากรู้ขึ้นมาตะหงิดๆ ว่า

“ฟอร์จูน” นางคือใครคะ?! ทำไม่ถึงได้

จูบพี่มีนของหนูแบบว่าอิจจา... ล้าันๆ ตัวเลยคะ

เลยต้องรบกวน “ที่รักก็รัก” พอดีสืบเสาะประวัติ

ให้พี่น้องจิม โบนด้วยได้ไหมคะ เพราะอยากรู้จริงๆ

ขอบคุณค่ะ



อยู่...ใจเย็นค่ะหนูอย่าไปฟาดที่ฟอร์จูนเค้าเลยนะคะ  
มาๆ ที่รักก็รักจะเกาให้หายคัน ฉากนั้นน่าจะเป็นฉากในซีรีส์  
เรื่อง “สวีท ซีเคร็ท สืบสวนป่วนรัก (Sweet Secret)”  
ที่เล่นให้กับ โบน โบนแม็กซ์อย่าคิดมากสิคะน้องจิม โบน...าาา  
เดี๋ยวผมจะยุ่งเอาหน้า...าาา ส่วน “ฟอร์จูน” เป็นใคร...ไป  
ทำความเข้าใจกับเธอกันเลยคะ...ชื่อจริง กนกกาญจน์ จุลทอง  
สาวสวยหุ่นนางแบบ สปอร์ตเกิร์ลคนนี้ ดีกรีก็ไม่ธรรมดา  
จบปริญญาตรีสาขาการแสดงและการกำกับการแสดง

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลงานละคร  
เรื่องแรก “ลูกทาส” รับบทเป็นคู่หมั้นของหนุ่ม  
ศรธรรม แต่บทบาทที่เล่นแล้วโดนใจผู้ชมทั้ง  
ประเทศ ก็คือบทเป็นสาวใช้ที่ชื่อ “จวง”  
ในเรื่อง “ตั้งพรหมลิขิต” ทางช่อง 33  
นอกจากนี้ยังมีเรื่อง...พอยุ่ง ลุงไม่ว่าง,  
มายาเสน่ห์, อุบัติร้าย อุบัติรัก และอีก  
หลายๆ เรื่อง ส่วนเรื่อง “สวีท ซีเคร็ท”  
เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่พลิกคาแรกเตอร์

จากสาวสวยหวานมาสวมบทของสาวเก็บกด  
ที่บอกเลยว่าร้ายสุดขีด และฉากจูบกับมีนก็เป็น  
การทำงานล้วนๆเลยคะ ที่สำคัญนอกกอง “น้องมีน”  
ให้การนับถือ “ฟอร์จูน” เป็นพี่สาวคนนึง ถ้าทำเสร็จก็ขอโทษ  
ขอโทษกันต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกลับบ้าน ไม่มีการสานต่อแน่นอน  
น้องจิม โบนสบายใจได้เลยนะจ๊ะ ยังไงชะงัดช่วงนี้ไม่ได้ไปไหน  
ก็เปิดแอป โบนแม็กซ์ ชมซีรีส์ “สวีท ซีเคร็ท สืบสวน

ป่วนรัก (Sweet Secret)” คู่อีกเรื่อง  
นึงได้เลยนะ แม้จะไม่ใช่ซีรีส์วาย แต่  
มีพี่ชายที่ชื่อ “มีน” โอปโป๊ของหนูให้  
ได้ดูถึง 6 ตอนเลยจ้าา ตั้งแต่วันพุธที่  
27 ม.ค.นี้ เวลา  
10.00 น.  
เป็นต้นไป  
คร้าา.



“ก็รักก็รัก”  
9